

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /HĐND-PC

Đồng Tháp, ngày tháng 4 năm 2023

V/v báo cáo góp ý, đề xuất nội
dung chương trình giám sát năm
2024

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh

Căn cứ Điều 58 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Thực hiện Công văn số 98/HĐND-VP ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh về việc có ý kiến đề nghị nội dung giám sát năm 2024 của HĐND Tỉnh.

Ngày 21 tháng 3 năm 2023, Ban Pháp chế ban hành Công văn số 114/HĐND-PC về việc góp ý, đề xuất nội dung chương trình giám sát năm 2024 để xin ý kiến các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND Tỉnh. Qua góp ý, đề xuất, Ban Pháp chế tổng hợp kết quả đề xuất, góp ý (có nội dung đề xuất chương trình giám sát kèm theo).

Ban Pháp chế HĐND Tỉnh báo cáo Thường trực HĐND Tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND Tỉnh (b/c);
- Ủy viên Ban Pháp chế HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND(PVN).

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Hữu Đức

Phụ lục
ĐỀ NGHỊ NỘI GÓP Ý NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số /HĐND-PC ngày /4/2023 của Ban Pháp chế HĐND Tỉnh)

STT	Nội dung giám sát	Tính cần thiết	Phạm vi giám sát	Đối tượng giám sát	Ghi chú
1	Tình hình và kết quả triển khai, thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 85/2021/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực thi hành	<ul style="list-style-type: none"> - PCCC là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và vô cùng quan trọng vì vậy cần phải tăng cường công tác giám sát để kịp thời kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế. - Đồng thời, giám sát kết quả sau thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Tỉnh đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu trước khi đến thời không khắc phục sẽ bị xử phạt (thời hạn khắc phục đến 31/12/2023 và đến 01/01/2025 cơ quan có thẩm quyền thực hiện xử lý vi phạm theo quy định). 	<ul style="list-style-type: none"> - Việc thực hiện quy định của pháp luật về PCCC. - Việc thực hiện Nghị quyết số 85/2021/NQ-HĐND. 	<ul style="list-style-type: none"> - Khảo sát tại một số huyện, thành phố, Công an Tỉnh. - Giám sát đối với Ủy ban nhân dân Tỉnh. 	
2	Công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội; giao biên chế, khoán kinh phí hoạt động và cơ chế giao việc, ủy thác thực hiện nhiệm vụ đối với một số tổ chức hội	Đánh giá công tác QLNN đối với các tổ chức hội, việc sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hội và cơ chế ủy thác, đặt hàng thực hiện một số nhiệm vụ sau thời gian triển khai cần có đánh giá cụ thể kết quả thực hiện	Công tác QLNN đối với các tổ chức hội, cơ chế ủy thác, đặt hàng thực hiện một số nhiệm vụ; chế độ chính sách đối với người làm việc trong các tổ chức hội	<ul style="list-style-type: none"> - Khảo sát tại một số huyện, thành phố. - Giám sát đối với cơ quan, tổ chức, các hội. 	
3	Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn Tỉnh	- Vốn ngân sách nhà nước, trong đó có vốn sự nghiệp cấp tỉnh để thực hiện là rất lớn, 70 tỷ đồng , vì vậy việc đánh giá hiệu quả, kiểm	Đánh giá hiện trạng cây xanh đô thị, phát huy thành quả đạt được và định hướng phát triển	- Giám sát các Sở ngành có liên quan trong việc tham mưu, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện.	ĐB Hải

		<p>tra việc thực hiện là hết sức cần thiết (<i>QĐ số 422/QĐ-UBND-HC ngày 26/4/2022 của UBND Tỉnh</i>).</p> <p>- Đồng thời, việc tiếp tục duy trì những cây xanh đô thị phù hợp với địa phương, góp phần tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường hết sức quan trọng; cần được quan tâm và kiểm tra thường xuyên, tránh trường hợp thực hiện Kế hoạch phát triển cây xanh đô thị không phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng được duyệt, đồng thời phải phù hợp tình hình kinh tế - xã hội của địa phương gắn với biến đổi khí hậu và môi trường.</p>	<p>phù hợp với địa phương. Đánh giá mặt được, hạn chế việc triển khai thực hiện đối với UBND huyện, thành phố là cơ sở cho việc triển khai các dự án duy trì, đầu tư xây dựng mới và nâng cấp hệ thống cây xanh hiện hữu.</p>	<p>- Khảo sát chọn điểm tại một số huyện, thành phố.</p>	
5	<p>Giám sát chuyên đề việc tuyên hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ, cho hưởng án treo</p>	<p>Qua công tác bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn toàn tỉnh, nhiều Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ, cho hưởng án treo gây bức xúc, nhất là việc áp dụng cho tội phạm tổ chức cờ bạc...</p>	<p>Việc áp dụng các quy định của pháp luật về hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ, cho hưởng án treo đối với một số loại tội phạm</p>	<p>Khảo sát, giám sát TAND, VKSND cấp huyện, tỉnh</p>	<p>ĐB Đoàn</p>
6	<p>Công tác quản lý, khai thác đất công của Ban quản lý Kinh tế của khẩu Đồng Tháp</p>	<p>Kiểm tra lại công tác quản lý đất công; tính khả thi của việc quản lý và khai thác đất công...</p>	<p>Theo chức năng và nhiệm vụ của BQL KKT</p>	<p>Khảo sát, giám sát tại hai của khẩu Thường Phước, Dinh Bà và BQL KKT</p>	<p>ĐB Tráng</p>